



# ข่าวรวมคำแสด

## Ramkhamhaeng University Newsletter

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน ลีเองคนชาติ

**ฉบับที่ ๑๔**  
๘ สิงหาคม ๒๕๓๑

■ ปีที่ ๑๔  
■ ปีการศึกษา ๒๕๓๑  
ราคา ๗๕ สตางค์

### ที่มายูกา โทตุ มหาราชินี



เนื่องในโอกาสขิตมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอให้น้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### มหาวิทยาลัยชี้แจงเรื่อง "ราคาค่ารา"

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ชี้แจงเรื่อง "ราคาค่ารา" ให้ทราบทั่วกัน ตามรายละเอียด ดังนี้ ตามที่ฝ่ายค่าราฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุงราคาจำหน่ายตำราที่จัดพิมพ์ในภาคฤดูร้อน 1/2530 จำนวน 58 กระบวนวิชา ตามราคากลางที่กระทรวงการคลังกำหนด และที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัย ไปก่อนหน้าแล้ว นั้น บัดนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยสามารถจำหน่ายตำราได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดขึ้นใหม่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนลงได้ในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

1. ให้ฝ่ายค่าราฯ ลดราคาค่ารา 58 กระบวนวิชา ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยให้จำหน่ายตามราคาเดิม
2. ให้จำหน่ายตำราทุกกระบวนวิชาที่มีอยู่ หรือที่พิมพ์ขึ้นใหม่ โดยไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาในราคาเดิม ตามราคากลางที่กำหนดโดยมติ ทปม. ครั้งที่ 13/2531
3. ให้ปรับปรุงระบบวิธีการกำหนดราคาค่าราใหม่ โดยจำหน่ายแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามราคาที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 2 และจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกตามราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ ตามมติ ทปม. ครั้งที่ 11/2531

### ลงทะเบียนสอบซ่อม 16-20 ส.ค. นี้ ต้องเป็นวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบใน 3 ภาค ของปีการศึกษา 2530 คือ ภาค 2, ภาคฤดูร้อน 1 และ 2

อาจารย์กานดา พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยกำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 ภาคฤดูร้อน 1 และภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2530 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2531 ที่ ม.ร. โดยไม่มีกรลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และจะสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2531 สำหรับ ม.ร. 30 สอบซ่อมขณะนี้ สวป. ได้ติดประกาศที่บอร์ดของทุกคณะ \* อ่านต่อหน้า 12

### ออกวางวัลสลากกาชาด ม.ร. วันที่ 11 ส.ค.นี้ ที่ เอ.ดี.1

รองศาสตราจารย์ จรินทร์ ชานีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและโครงการพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด ม.ร. ปี 2531 แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. ปี 2531 แก่ชาวรามคำแหง และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย นั้น มหาวิทยาลัยกำหนดจะออกวางวัลสลากกาชาด ม.ร. ปี 2531 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2531 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม เอ.ดี.1 โดยจะมีการแสดงของวงดนตรี Club Band ให้ชมในตอนต้นรายการ และจะเริ่มออกวางวัลสลากกาชาดเวลา 15.00 น.

สำหรับการออกวางวัลสลากกาชาดในปีนี้จะใช้วิธีหมุนวงล้อเช่นทุกปี โดยได้รับความร่วมมือในเรื่องวงล้อจากธนาคารออมสิน และได้เชิญพนักงานของธนาคารออมสินเป็นผู้หมุนวงล้อเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงขอเชิญชวนชาวรามคำแหงร่วมเป็นสักขีพยานในการออกวางวัลสลากกาชาดครั้งนี้ตามกำหนดการดังกล่าว และจะตรวจผลการออกวางวัลได้จาก "ข่าวรวมคำแสด" ฉบับหน้า \* อ่านต่อหน้า 12

### ลดราคาค่ารา : หลักการ เหตุ และผล



ที่ราของมหาวิทยาลัย ได้ปรับราคาตามต้นทุนการจัดจ้างพิมพ์โดยวิธีประกวดราคา ซึ่งต้นทุนดังกล่าวปรับจากยกละ .40 บาท ไม่รวมค่าปก ในปี พ.ศ. 2521 เป็นยกละ .805 บาท ในปี พ.ศ. 2531 ราคาขายกำหนดโดย ราคาที่ประกวดราคา หารด้วยจำนวนเล่ม การที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเช่นนี้ก็เพราะว่า โรงพิมพ์รามคำแหงไม่มีศักยภาพในการพิมพ์ตำรา เป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็ก ต้องได้รับการปรับปรุงกำลังผลิต

มหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของ ทปม. ได้ดำเนินการลดราคา และคืนเงินให้กับนักศึกษา ที่ซื้อตำราเล่มใดเล่มหนึ่งในจำนวน 58 วิชา ม.ร. ชาติทุน ม.ร. ไม่แสวงหากำไร ม.ร. กำลังปรับปรุงโรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถลดเซยขีดความสามารถในการพิมพ์ และมหาวิทยาลัยยังยึดหลัก ก้าวร้าวกับศูนย์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาของชาติสืบไป

ผลการประกาศลดราคาของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 มีผลทำให้นักศึกษา ม.ร. ภาคภูมิใจ นั่นก็คือ ราคาค่าราที่พิมพ์ใหม่ ยังคงขายราคาเดิม สำหรับนักศึกษารามคำแหง และราคาตามที่จ้างพิมพ์ไม่เกินราคากลางกระทรวงการคลังกำหนด สาเหตุที่มีสองราคา ก็เพราะหลักการและเหตุผล นั่นก็คือบุคคลภายนอกควรที่จะต้องช่วยตัวเอง เช่น พ่อค้าเอเยนต์หนังสือ ที่ซื้อตำราไปขาย เขาเหล่านี้ควรช่วยตัวเองได้ ควรซื้อราคาจริงได้ รามคำแหงไม่ควรเอาเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไปชดเชยสนับสนุน นั่นคือ ความชอบธรรม และความเป็นธรรม และเป็นเหตุผลในการกำหนด ราคานักศึกษา และ ราคาคณะภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร. ชรรณบุญ ไสภารัตน์



# “ยอยข่าว”

## ประกวดคำขวัญวันคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญ และเรียงความ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 24 จะจัดประกวดคำขวัญและเรียงความ เนื่องในงานวันคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่คนพิการ ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ

**คำขวัญ** ต้องเป็นคำขวัญที่ให้กำลังใจต่อผู้ชีวิต พัฒนาความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม

**เรียงความ** เรื่อง “คนพิการไทยในทศวรรษหน้า” ความยาวไม่เกิน 7 หน้ากระดาษพิมพ์นั้น โดยเขียนถึงว่า ในทศวรรษหน้าคนพิการจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทั้งในด้านความเป็นอยู่ คุณค่าของคนพิการ และการมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และให้เสนอแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยศึกษาจากบริการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่า ควรจะแก้ไขหรือพัฒนาไปในทิศทางใด

ผู้สนใจส่งคำขวัญและเรียงความเข้าประกวดได้ที่ แผนกสงเคราะห์คนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกกมทิตล ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2531

## บริการรับฝาก-นำจ่ายโทรเลขทางโทรศัพท์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย เปิดบริการรับฝากโทรเลขทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ในการฝากส่งข้อความโทรเลขทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ผู้ที่มีเครื่องโทรศัพท์ในเขตไปรษณีย์นครหลวง คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่ง กสท. ได้กำหนดวิธีการอ่านและรับฟังข้อความโทรเลขที่รับฝากทางโทรศัพท์ระหว่างผู้ขอใช้บริการกับพนักงานโทรเลขไว้อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านข้อความชัดเจน ชัดคำ แล้วสะกดคำนั้นเป็นคำๆ

สำหรับอัตราค่าบริการ นอกจากจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติแล้ว ท่านเพียงจ่ายค่าธรรมเนียมรับฝากโทรเลขทางโทรศัพท์เพิ่มอีกฉบับละ 3 บาท และค่าโทรเลขซึ่งคิดในอัตราเดียวกับค่าโทรเลขในประเทศหรือระหว่างประเทศโดยทั่วไป ทั้งนี้ จะต้องแสดงความจำนงขอใช้บริการนี้กับ กสท. ก่อนที่ แผนกขาย กองพาณิชย์ แล้วจึงใช้บริการได้ ณ ที่ทำการศูนย์รับ-ส่งโทรเลข กสท. ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. ทุกวัน

สำหรับการนำจ่ายโทรเลขทางโทรศัพท์นั้น เป็นบริการที่ผู้รับจะได้รับทราบข้อความในโทรเลขทางโทรศัพท์ครั้งหนึ่งก่อนในทันทีที่โทรเลขมาถึง แล้วจึงได้รับโทรเลขฉบับนั้นทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ฝากส่งโทรเลขจะต้องเขียนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับต่อท้ายข้อความ พร้อมกับต้องแจ้งชื่อ ตำบล ที่อยู่ของผู้รับไว้ที่เจ้าหน้าที่โทรเลขด้วย

## สยามกลการประกวดร้องเพลง

สยามกลการ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2530 (Thailand Singing Contest'88)

ในการประกวดร้องเพลงประจำปีนี้ บริษัทฯ ต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมอบเพลงดัง

ยอดฮิตในปัจจุบันให้เป็นเพลงต้นแบบของผู้สมัครประกวด ซึ่งรูปแบบการคัดเลือกเหมือนปีที่ผ่านมาก็คือ จะต้องขับร้องทั้งเพลงไทยสากล และเพลงสากล อย่างละ 1 เพลง ผู้สมัครต้องขับร้องประกอบกับดนตรีเบคกราวด์ (Musosone) ที่กำหนดไว้ให้เลือกลงในเทปคาสเซ็ท ส่งกลับ มาสมัครไม่เกินวันที่ 17 สิงหาคม 2531 เพลงที่กำหนดไว้ให้เลือกขับร้องในบีนี่ส่วนหนึ่งเป็นเพลงจากงานประกวดบทเพลงไทยแลนด์ปิอปปูล่าของเฟสติวล และเพลงดังในปัจจุบัน

ผู้สนใจรีบซื้อใบสมัครพร้อมเทปและเนื้อเพลง ชุดละ 300 บาท หรือส่งขนาดติดตัวแลกเงินส่งจ่าย ปณ.ปทุมวัน

## สมัครแนะนำหลักสูตรปริญญาโทใหม่

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแนะนำการเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ หรือ เอ็มบีเอ. สำหรับผู้สนใจหรือผู้ที่จะสมัครเป็นนิสิตในปีการศึกษา 2532 การแนะนำหลักสูตรประกอบด้วย การฉายสไลด์ การตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเตรียมตัวสอบ ชีวิตระหว่างการศึกษาเป็นนิสิต กิจกรรมต่างๆ ตามตารางเวลาดังนี้ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2531, วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2531, วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2531, วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2531, วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2531, วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2532

การแนะนำจะจัดขึ้น ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารวิทยพัฒนา ซอยจุฬา 12(2) ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10500 ระหว่างเวลา 09.30-11.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำดังกล่าว แจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับนิสิต สถาบันฯ ศศินทร์ ชั้น 5 อาคารวิทยพัฒนา พญาไท กรุงเทพฯ 10500 โทร. 2153741-3 ต่อ 129, 130

## ประกวดออกแบบที่บ่อ

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้บรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดของผู้ผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะสามารถป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง ช่วยรักษาคุณภาพสินค้า และยังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้คิดค้นประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในรูปแบบใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย จึงจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ประเภทแนวคิดต้นแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย 2.บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และ 3.บรรจุภัณฑ์ประเภทเอกลักษณ์ไทย บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องคิดค้นขึ้นใหม่ มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจสอบถามรายละเอียด และส่งงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ งานเทคนิคการบรรจุ กองบริการอุตสาหกรรม โทร. 392-2512, 391-5081 ต่อ 25 หรือที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ โทร. 270-1122 ต่อ 1224 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2531

โนนวม นายอนุพันธ์ สีนาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 16 บริษัท สยามกลการ จำกัด เลขที่ 89/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กท. 10500 หรือโทรสอบถาม โทร. 2150830 ต่อ 1407, 1457

# รับสมัครบ้าน

■ ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลภายนอก (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี บัญชีบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
2. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันแรกของการรับสมัคร (ผู้สมัครต้องไม่เกิดก่อน 26 กรกฎาคม 2506)
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกสรรหาพนักงาน ส่วนสรรหาพนักงาน ฝ่ายพนักงาน ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2531

■ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 วุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร ทางเศรษฐศาสตร์หรือทางสถิติ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ แผนกสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2531

■ สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากในประเทศหรือต่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2531

■ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. นักวิชาการศึกษา 3 (ด้านวิจัยและวัดผลการศึกษา) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา สาขาวิจัยการศึกษา การวัดผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา 3 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา 3 (ด้านกฎหมาย) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย
4. นักวิชาการศึกษา 3 (ด้านบัญชี) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางบัญชี
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ด้านการศึกษา) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา สาขาวิจัยการศึกษา การวัดผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ด้านสถิติ) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถิติประยุกต์ หรือสถิติการศึกษา

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 328 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2531 หรือ สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 2457918-9, 2458633

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต



# ตอบ จดหมาย

จากคุณสมศรี เอนกศรีสุตาวดี รหัส 272157596  
ถาม (1) บัตรหมตอายุ 1 กรกฎาคม 2531 ไม่ทราบว่าจะ  
ต่ออายุได้เมื่อไร ที่ตึกไหน

(2) อยากทราบว่าทำอย่างไร คือย้ายสาขาวิชา  
เอกจากการเงินมาเป็นบัญชีก่อนแล้วต่ออายุบัตร หรือต่อ  
อายุบัตรก่อนแล้วจึงย้ายสาขาวิชา จึงจะประหยัดเวลา

ตอบ (1) คณะบริหารธุรกิจต่ออายุบัตรได้ระหว่างวันที่  
15 สิงหาคม - 11 กันยายน 2531 ที่ สวป. ชั้น 2

(2) ทำอย่างไรก่อนก็ได้

จากนักศึกษา รหัส 31 (วิทยาศาสตร์)

ถาม (1) สมัครเป็นนักศึกษารามฯ ภาค S2/2530 ที่ขอนแก่น  
และไปสอบได้ที่นั่งเสริม ไม่ทราบเพราะเหตุใด  
และดีด้นไม่ได้ทำบัตรเสริมที่ สวป. ชั้น 6 ไม่ทราบว่าจะมี  
ผลสอบของดีด้นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะทำอย่างไร

(2) วิชา BE 116 (ปฏิบัติการทางชีววิทยา) ซึ่งต้องเข้า  
ห้อง LAB ถ้าไม่เข้าจะได้หรือไม่ และจะมีโอกาสสอบผ่าน  
ได้หรือไม่

(3) ในการสอบภาค 1/2531 ดีด้นจะได้ที่นั่งเสริม  
อีกหรือไม่

ตอบ (1) อาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการลงทะเบียน  
เรียน ในการนี้คุณไม่ได้ไปติดต่อ ทางสวป. จะตรวจสอบ  
สอบให้ ดังนั้น คุณจึงมีผลสอบ ในการนี้ไม่มีให้ติดต่อ  
อาจารย์ผู้สอน

(2) ควรเข้า LAB ทางที่ดีควรปรึกษาอาจารย์ผู้สอน

(3) ไม่ได้ที่นั่งเสริม ถ้าคุณลงทะเบียนและระบาย  
วิชาได้ถูกต้อง

จากนักศึกษา รหัส 31301376

ถาม (1) ไม่ได้ทำบัตรถาวรตามเวลาที่กำหนดไว้ อยาก  
ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้ทำอีกเมื่อไหร่ (บัตร  
หมตอายุ 14 พ.ย.2531)

(2) ต้องการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ การขอแบบ  
ฟอร์มลงทะเบียนนั้นฝากเพื่อนขอให้หรือขอไปทางจด  
หมายได้หรือไม่

ตอบ (1) ในช่วงนี้คุณสมารถจะไปทำก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้อง  
อย่างช้าก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(2) ได้ ในการนี้ขอไปทางจดหมาย ให้ส่งไปที่ หัว  
หน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป. ชั้น 6  
โดยสอดแสตมป์ 2 บาท พร้อมทั้งเขียนชื่อและที่อยู่ของ  
ตนเอง

จากนักศึกษา รหัส 29

ถาม (1) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาค 1,2/2530 และ  
ได้ไปเสียค่ารักษาสถานภาพ เมื่อไปลงทะเบียนในภาค  
S2/2530 โดยไปเสียเงินที่กองคลังค่ารักษาสถานภาพ 300  
บาท ได้ใบเสร็จสีชมพูและสีฟ้า โดยไม่ได้ดำเนินการต่อไป  
และใบเสร็จสีฟ้ายังอยู่ที่ตนเอง อยากทราบว่ากรรักษา  
สถานภาพสมบูรณ์หรือไม่ จะต้องทำอย่างไร

(2) นำใบเสร็จสีชมพู ไปขอรับ ม.ร.30 ที่คณะได้  
หรือไม่ และในการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2531 สามารถ  
ลงทะเบียนได้ตามปกติใช่หรือไม่

ตอบ (1) ไม่สมบูรณ์ ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องไปติดต่อที่  
สวป. ชั้น 6 เพื่อเอาใบเสร็จสีฟ้าไปให้กับไว้เป็นหลักฐาน

(2) ได้. ใช่

บรรณาธิการ

## เลื่อนวันจัดงานคืนสู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์รามฯ เป็นวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม นี้ ที่คณะรัฐศาสตร์

นายไพโรจน์ แก้วดี ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะ  
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า ในวันเสาร์ที่  
13 สิงหาคม 2531 ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น. คณะ  
กรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ร.  
โดยความร่วมมือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เกษเกษม  
คนบดีคณะรัฐศาสตร์คนใหม่ และเจ้าหน้าที่คณะ  
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดงาน  
"คืนสู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง"  
ช่วงเช้า (เปิดป้ายชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ม.ร.) ช่วง  
บ่าย (อภิปรายศิษย์เก่าจากหลายอาชีพพบศิษย์ปัจจุบัน  
ที่ห้องบรรยาย ชั้น 4 ของที่ทำการคณะรัฐศาสตร์)  
ช่วงเย็น (เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่า  
รัฐศาสตร์ชุดใหม่) และ ช่วงค่ำ (สังสรรค์ศิษย์เก่าคณะ  
รัฐศาสตร์ทุกรุ่น)

ประธานชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ม.ร. เปิดเผย  
ตอนท้ายว่า ในโอกาสต่อไปชมรมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์  
ม.ร. จะขอจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งความ  
สำเร็จทั้งหลายนั้น อยู่ที่ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์รามฯ  
ทุกท่าน ก็อยากให้มาร่วมแสดงพลังในวันคืนสู่เหย้า  
และเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อจะได้ทำประโยชน์  
ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อเราอย่างมี  
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป  
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ขอเชิญเข้าฟังการอภิปราย  
ของศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จากหลาย ๆ อาชีพ เพื่อจะ  
ได้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต  
จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานโดยทั่วกัน โทร. 3180853  
คณะรัฐศาสตร์, 2432193 ไกรราศฯ

## การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาช่วงลงทะเบียนเรียน ที่อาคาร KLB วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2531

และวันที่ 4 - 14 กันยายน 2531

ด้วยมหาวิทยาลัยจะใช้อาคาร KLB เป็นสถานที่ลง  
ทะเบียนเรียนสอบซ่อม และลงทะเบียนเรียนนักศึกษา  
เก่า ประจำปีการศึกษา 2531 โดยจะต้องจัดเตรียม  
สถานที่ด้วย จึงจำเป็นต้องย้ายกระบวนวิชาที่จัดสอน  
ณ อาคาร KLB ไปสอนยังอาคารอื่น ในช่วงวันที่ 15 - 20  
สิงหาคม 2531 และวันที่ 4 - 14 กันยายน 2531  
ซึ่งจะกลับมาเรียนตามวันเวลาและห้องเรียนเดิม เมื่อ  
เสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนแต่ละช่วงแล้ว การเปลี่ยนแปลง  
ห้องเรียนครั้งนี้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันและ  
เวลาเรียนของบางกระบวนวิชาอันเนื่องจากไม่มีห้องเรียน  
ว่างตามวันเวลาเดิม

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาที่เรียนใน  
อาคาร KLB ดูประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาใน  
ระหว่างวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2531 และวันที่ 4 - 14  
กันยายน 2531 ที่อาคารดังกล่าวด้วย

## ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ธนาคารทหารไทย จะมอบทุนการศึกษาแก่นัก  
ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่มีความขยันหมั่นเพียร  
ในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระหว่างการศึกษา  
อยู่ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าว ต้อง  
ไม่เป็นผู้ได้รับทุนใดๆ ในปีการศึกษา 2531 เป็นนัก  
ศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และขาดผู้อุปถัมภ์ หรือบิดามารดา  
หรือผู้อุปถัมภ์ประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งต้อง  
มีความประพฤติดี และขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

## หลักสูตรวิชาโทธุรกิจศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. เปิดสอนหลักสูตรวิชาโท  
ธุรกิจศึกษา ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป  
(ตามรายละเอียดใน ม.ร. 30) โดยมีวิชา ดังนี้

### หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	18 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ	9 หน่วยกิต
BE 211 ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา	
ตอนต้น	3 หน่วยกิต
BE 212 ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา	
ชาตอนปลาย	3 หน่วยกิต
BE 313 การสอนธุรกิจ	
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต	3 หน่วยกิต
AC 101 การบัญชีทั่วไป	3 หน่วยกิต
GM 203 การจัดการและการบริหาร	3 หน่วยกิต
MB 203 การเงินธุรกิจ	3 หน่วยกิต
MK 203 หลักการตลาด	3 หน่วยกิต
EC 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1	3 หน่วยกิต
EC 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1	3 หน่วยกิต

### แนวส่งขบปรายกระบวนวิชา

BE 211 ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
(Business Education in Lower Secondary Curriculum)  
ศึกษาหลักสูตรธุรกิจศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น และวิเคราะห์เป็นรายวิชา เพื่อศึกษาจุดประสงค์  
ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหา  
วิชา ระดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชา และความสอดคล้อง  
ของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์ เพื่อนำข้อมูลจากการ  
วิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือก  
ใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน

BE 212 ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(Business Education in upper Secondary Curriculum)  
ศึกษาหลักสูตรธุรกิจศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน  
ปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์  
ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหา  
วิชา ระดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหา  
วิชา และความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์  
เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียม  
บทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียนและสื่อ  
การสอน

### BE 313 การสอนธุรกิจ

(Methods of Teaching Business)  
ศึกษาความมุ่งหมายและความสำคัญของธุรกิจ  
ศึกษาในโรงเรียน วิจัยสอนและเทคนิคการสอน การเตรียม  
การสอน การทำบันทึกการสอน และโครงการสอน การ  
เลือกและการใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลที่  
เหมาะสมกับลักษณะรายวิชาในหมวดธุรกิจและพาณิชย์  
กรรมในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งการทดลองสอนแบบ  
จุลภาค

ข่าวโดย รศ. อุไร สุดีเนตร

นักศึกษาผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา  
ดังกล่าวให้ขอใบสมัครและยื่นหลักฐานประกอบใบสมัคร  
ได้ที่ งานแนะแนวการศึกษา ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2531



■ "ข่าวรวมแล้ว" ฉบับที่ 14 ประจำวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2531 ■ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2531 ข้าพระพุทธเจ้าในนาม กองบรรณาธิการ "ข่าวรวมแล้ว" ขอโน้มเกล้าถวายความจงรักภักดีให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ■ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเปิดประชุมรัฐสภา โดยตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2531 ปรากฏว่าได้แก่ คุณปัญญา เกสรทอง ส.ส. เพชรบูรณ์ พรรคชาติไทย ส่วนตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ได้แก่ คุณธนา เมตตวิถินนท์ ส.ส. อุบลราชธานี พรรคกิจสังคม (รองฯ 1) และ คุณไสว พัดมโน ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (รองฯ 2) สำหรับตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คราวนี้ก็ไม่มียุติบัตรดำรงตำแหน่งอีกเช่นเดียวกับสภาฯ ชุดที่ 2529 เพราะรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่า "เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 (72 คนขึ้นไป) ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด (357 คน)" โดยมีพรรคชาติไทยเพียงพรรคเดียวที่มี ส.ส. ถึงจำนวนดังกล่าว แต่หัวหน้าพรรคชาติไทย คือ พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุดใหม่แล้ว ■ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้กล่าวกับ จักรพันธ์ เข้มแข็งศรี นายก อ.ศ.ม.ร. ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม นายกองกการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ และ มานะ ตริยาภักดิ์ รองเลขาธิการ สนนท. ที่หอประชุมกองทัพบกาวีว่า "กองทัพมองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาบริสุทธิ์ อยากรจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวบริสุทธิ์อย่างนี้ตลอดไป, ประเทศเราก็มีการเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งเป็นวิถีการประชาธิปไตย ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยก็คืออำนาจเป็นของประชาชน" และ "ตนพูดในฐานะทหารในฐานะสุภาพบุรุษ เรามันแต่ทำอะไรจะให้พรรคการเมืองใหญ่ขึ้น มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น" ■ พล.อ.ชาติชาย กล่าวอีก ส.ส. เลย์ หัวหน้าพรรคปวงชนชาวไทย ให้สัมภาษณ์ว่า "ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ทหารเสนอ ยังไม่เป็นประชาธิปไตย" ■ ทางด้าน น.ร.ว. ถึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่า "รัฐมนตรีที่จะไปว่าการกระทรวงไหน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้



พระราชทานโล่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนุญ โสภารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ของสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 ณ โรงแรมเอเชีย



ประชุมเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์เอเนก เดียวานุกุลบุตร คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนจริยธรรมในสถานศึกษา" ซึ่งจัดโดย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2531 ณ ห้องประชุมประมวส กุลมาศย์



42 ปีบางกอกโพสต์ รองศาสตราจารย์ เอเฟิน นิลละภษา ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531



เยี่ยมชม คณะนักศึกษาจาก Kyungmin University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี จำนวน 22 คน ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง และพบปะสนทนากับนักศึกษารามคำแหงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ พันธ์สุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์อภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพ่อขุนฯ

เชี่ยวชาญด้านนั้น เพราะหน้าที่ของรัฐมนตรีนั่นคือเอานโยบายของรัฐบาลไปสั่งการให้ข้าราชการประจำ เขาทำ โดยรัฐมนตรีไม่ต้องไปรู้เรื่องรู้อะไรกับเขามากมาย ว่าการกระทรวงไหนไม่ต้องมีความรู้ในกระทรวงนั้นเลยก็ได้ เพราะหน้าที่รัฐมนตรีคือ รักษานโยบายรัฐบาล เข้าไปดูอย่าให้ใครมาทำผิดนโยบายรัฐบาล" ■ 4. พล.อ. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ (นายปัญญา เกสรทอง) ให้สัมภาษณ์ว่า "พรรคชาติไทยมีมติให้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรปีละ 1 สมัย (ช่วงระหว่าง 90 วัน) เพื่อให้รัฐบาลมีเวลาทำงานมากขึ้น รวมทั้ง ส.ส. เองก็จะได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมชาวบ้านมากขึ้นด้วย หากมีการประชุมสภาฯ ปีละ 2 สมัย ก็จะไม่ค่อยมีเวลาสำหรับผลการประชุม 8 พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรครวมไทย, พรรคปวงชนชาวไทย, พรรคกิจประชาคม, พรรคก้าวหน้า, พรรคเสรีนิยม, พรรคประชาชน, พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย, และ พรรคประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2531 ณ ตึกบี สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา รวม ส.ส. จำนวน 123 คน กำหนดร่วมกันว่า ควรจะมีการประชุมรัฐสภาปีละ 2 สมัย ในระหว่างสมัยประชุมประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. คุณสุวิทย์ คุณกิตติ ส.ส. ขอนแก่น พรรครวมไทย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำหยอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่ห้อง หวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้คงมีโอกาสสำเร็จประกาศเป็นกฎหมาย เพราะได้ใช้ความพยายามออกกฎหมายเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2512, 2518, 2526, 2529 ■ วกกลับเข้าสู่ข่าววงการมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันต่อ ■ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2531 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 กำหนดออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปีการศึกษา 2531 รางวัลมากมายถึง 1,148 รางวัล ใครจะเป็นเจ้าของรถยนต์ คงจะทราบกันในวันนั้น ■ ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2531 จะมีการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2/2530 ภาคฤดูร้อน 1/2530 และภาคฤดูร้อน 2/2530 "ข่าวรวมแล้ว" จึงนำ ม.ร. 30 ฉบับสอบซ่อม มาตีพิมพ์ในฉบับนี้ ■ ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 9 กันยายน 2531 คณะมนุษยศาสตร์จัด "มิถุนายนการเขียนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1" แก่บุคคลทั่วไป ณ ที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ ■ น.ส.พรวิไล แก้วสอติชัย และ นายเชิด

ศาสตราจารย์สุถุงการ พันธุหงส์ จากคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยสมทบ เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ■ เข้าสู่ดวงของนักศึกษากันบ้าง องค์การนักศึกษา จัดงาน "เขาวมมิตรสัมพันธ์เพื่อนักศึกษาใหม่" ณ ค่ายลูกเสือชราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 21-24 สิงหาคม นี้ สนใจติดต่อที่ อ.ศ.ม.ร. ตึกกิจการรรมนักศึกษาชั้นล่าง ■ อภิรักษ์ ศรีกุล ประธานกลุ่มนักศึกษารามฯ-อริยุประเทศ แจ้งว่า กลุ่มฯ ร่วมกับกลุ่มรามฯ-สันป่าตอง จัดงานต้อนรับน้องใหม่ภายนอก ณ หาดเจ้าสำราญ จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2531 สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ หลังที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ ม.ร. ■ ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2531 มีหลายกลุ่มจัดงาน "รับเพื่อนใหม่ภายนอก" ประกอบด้วย กลุ่มรามฯ-ร่วมสร้าง, กลุ่มราม-หาดใหญ่ประชาสรรค์, กลุ่มลานสกา, กลุ่มอุตรดิตถ์วิทยานุกูล-สตรีราชินนที กลับมาแล้วคงมีความสามัคคี กันดีขึ้นนะครับ



**กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม  
ของภาค ๑, ภาคฤดูร้อน 1 และภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2531**

นักศึกษาชั้นที่ 1 ที่สมัครเป็นนิสิตศึกษาและลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 2531 มีสิทธิ์สอบซ่อม  
เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตารางนี้

วัน	09.00 - 11.00	13.00 - 14.00
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2531	311 00001 0 - 311 04500 9	311 04501 - 311 09021 5
	312 05001 0 - 312 07188 9	312 07189 0 - 312 08225 2
	313 00001 0 - 313 01189 9	313 01190 0 - 313 02225 2
	314 00001 0 - 314 00730 9	314 00731 0 - 314 01158 9
	315 00001 0 - 315 02400 9	315 02401 0 - 315 04076 5
	316 00001 0 - 316 04047 9	316 04048 0 - 316 04200 0
	317 00001 0 - 317 00750 9	317 00751 0 - 317 01583 1
	301 00001 0 - 301 01800 9	301 01801 0 - 301 03400 9
	302 00001 0 - 302 02500 9	302 02501 0 - 302 05000 9
	303 00001 0 - 303 00450 9	303 00451 0 - 303 00900 9
	304 00001 0 - 304 00400 9	304 00401 0 - 304 00800 9
	305 00001 0 - 305 00000 9	305 00001 0 - 305 01400 9
	306 00001 0 - 306 01000 9	306 01001 0 - 306 02000 9
	307 00001 0 - 307 00300 9	307 00301 0 - 307 00400 9
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2531	301 03501 0 - 301 05600 9	301 05601 0 - 301 07400 9
	302 05001 0 - 302 07400 9	302 07401 0 - 302 10200 9
	303 00901 0 - 303 01350 9	303 01351 0 - 303 01850 9
	304 00801 0 - 304 01200 9	304 01201 0 - 304 01600 9
	305 01401 0 - 305 02400 9	305 02401 0 - 305 03200 9
	306 02001 0 - 306 03000 9	306 03001 0 - 306 04000 9
	307 00601 0 - 307 00900 9	307 00901 0 - 307 01200 9
	291 00001 0 - 291 09200 9	291 09201 0 - 291 53000 9
	292 00001 0 - 292 11250 9	292 11251 0 - 292 52000 9
	293 00001 0 - 293 01900 9	293 01901 0 - 293 50600 9
	294 00001 0 - 294 01500 9	294 01501 0 - 294 50400 9
	295 00001 0 - 295 03960 9	295 03961 0 - 295 50700 9
	296 00001 0 - 296 04500 9	296 04501 0 - 296 52000 9
	297 00001 0 - 297 01350 9	297 01351 0 - 297 51000 9
พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2531	301 07601 0 - 301 09700 9	301 09701 0 - 301 11700 9
	302 10201 0 - 302 12800 9	302 12801 0 - 302 15400 9
	303 01851 0 - 303 02300 9	303 02301 0 - 303 02750 9
	304 01601 0 - 304 02000 9	304 02001 0 - 304 02400 9
	305 03201 0 - 305 04500 9	305 04501 0 - 305 04800 9
	306 04001 0 - 306 05000 9	306 05001 0 - 306 06000 9
	307 01201 0 - 307 01500 9	307 01501 0 - 307 01800 9
	281 00001 0 - 281 08000 9	281 08001 0 - 281 52700 9
	282 00001 0 - 282 07000 9	282 07001 0 - 282 51550 9
	283 00001 0 - 283 02000 9	283 02001 0 - 283 50500 9
	284 00001 0 - 284 01400 9	284 01401 0 - 284 50400 9
	285 00001 0 - 285 02500 9	285 02501 0 - 285 50700 9
	286 00001 0 - 286 04000 9	286 04001 0 - 286 51500 9
	287 00001 0 - 287 01600 9	287 01601 0 - 287 50500 9
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2531	301 11701 0 - 301 16000 9	301 16001 0 - 301 55000 9
	302 13401 0 - 302 21000 9	302 21001 0 - 302 54000 9
	303 02751 0 - 303 03450 9	303 03451 0 - 303 51000 9
	304 02401 0 - 304 03200 9	304 03201 0 - 304 52000 9
	305 04801 0 - 305 06400 9	305 06401 0 - 305 51000 9
	306 04001 0 - 306 08000 9	306 08001 0 - 306 53000 9
	307 01801 0 - 307 02400 9	307 02401 0 - 307 51600 9
	271 00001 0 - 277 52400 9	
	271 00001 0 - 277 52400 9	
เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2531	241 00001 - 247 05000	241 00001 - 247 07000
	251 00001 - 257 05000	251 00001 - 257 07000

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีใบลงทะเบียนที่เกินวันได้ อนุญาตหากลงทะเบียนได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 16-20 สิงหาคม 2531  
หากลงทะเบียนวันที่ 20 สิงหาคม 2531 ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนสอบซ่อมทุกราย

**ตำราออกใหม่**

เลขหนังสือ	รหัสวิชา	ผู้แต่ง
31112	AV 407	การผลิตรายการโทรทัศน์
3184	AD 403	การบรรณคดีโฆษณา
30295	BO 332	พฤกษอนุกรมวิธาน
31130	EC 333	สถาบันการเงินในประเทศ
30483	EC 393	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
29487	ED 312	วิธีสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2
30379	EN 347	งานประพันธ์ประเภทละครของอังกฤษและอเมริกัน
29188	HI 344	ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
30429	LI 352	ไวยากรณ์แนวปริวรรตเบื้องต้น
31107	MB 407	การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3125	LA 210 (H)	กม.แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
30172	LA 308 (H)	กม.แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม
30431	GY 103	ธรณีวิทยาเบื้องต้น
29399	LA 121 (S)	กฎหมายอาญา 1
31125	PH 111	ฟิสิกส์ทั่วไป 1
31124	PS 110 (H)	การเมืองและการปกครองของไทย
3151	AC 203	การบัญชีบริหาร
31137	AC 401	การบัญชีขั้นสูง 2
31111	AV 328	การผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
31105	CH 221 (H)	ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3152	CS 216	ภาษาเบสิก
3147	CS 313	ภาษาอาร์พีซี
31101	GE 256	ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสังคมนิยม
3124	GM 315	การบริหารสำนักงาน
31149	GM 407	การวิจัยธุรกิจ
31115	MB 406	การวิจัยทางการเงินธุรกิจ
31138	MC 468	มนุษย์สัมพันธ์
30488	SO 345	สังคมวิทยาคน
3167	ST 204 (H)	สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
31117	LA 322	กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
31152	LA 460	การสืบสวนและสอบสวน
30460	LA 473 (H)	สถาบันกฎหมายอเมริกัน
29178	AG 103	การเกษตรเบื้องต้น
3171	BI 116	ปฏิบัติการชีววิทยา
		รศ.สมคิด ชีวศิลป์
		รศ.สุพรรณิ มังคะลี
		ณพพร ดำรงค์ศิริ
		รศ.นันทวัน อังคารเสน
		รศ.อัมรินทร์พงศ์ ฉัตรวาท
		รศ.ดร.สันทนา สุชาติวัฒน์
		ผศ.ปิยะนาถ มณฑา
		รศ.ดร.ทวี ทวีวาร
		รศ.ดร.พัฒนา น้อยแสงศรี
		บุญชู คุ้มพวงเพชร
		สุมาลี วงษ์วิจิต
		กม.แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม
		เรวัตร์ จันทร์พินิจ
		ผศ.ลลิตา ปริญญาปริวัฒน์
		ผศ.สุเมธ จานประดับ
		รศ.ก้องกัญญา ภัทราภรณ์
		สุชม นวลสกุล
		รศ.สุมาลี ศิริบุญเรือง
		รศ.วิสาร หงษ์ศิริรัตน์
		รศ.ยุพิน เจริญสันตร
		บุษยา สุเมธิต
		เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์
		รศ.สมคิด ชีวศิลป์
		รศ.โสภณพร นามวงศ์
		ดร.วราวุธ ยงสกุลโรจน์
		รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล
		รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล
		รศ.ดร.สุพรรณิ เชโลธร
		รศ.พรณี ประเสริฐวงศ์
		รศ.ปรีชา สุทรโสธร
		รศ.แจ่มจันทร์ เล็กอุดม
		รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี
		ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
		รศ.ดร.รสสุคนธ์ หังสพฤกษ์
		ชจร ทะวานนท์
		พ.ต.อ.ประดิษฐ์ กล้านรงค์
		พล.ต.ต.สง่า ดวงอัมพร
		SUSAN M. MEADE
		รศ.มนตรี เพ็ชรทองคำ
		และคณะ
		ภาควิชาชีววิทยา

**รายงานผลสอบ**

ผลสอบประกาศเพิ่มเติมต่อจาก "ข่าวรวมค่าแพง" ฉบับที่ 13 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานทะเบียนของทุกคณะเป็นอย่างดี สำหรับผลสอบที่ประกาศภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2531 มีดังนี้

**คณะบริหารธุรกิจ**

AC 101 AC 103 AC 404 AC 406 AC 407 AD 305 AP 203 GM 103 GM 308 GM 315 GM 403 MB 307 MB 308 MB 309 MK 203 MK 303 MK 403 IN 404

**คณะมนุษยศาสตร์**

AR 103 CN 201 EN 102 EN 201 EN 300 EN 302 EN 345 FR 201 FR 401 HI 121 HI 221 HI 222 HI 320 HI 330 HI 353 HI 453 HI 455 HI 481

LS 103 LS 231 LS 362 LS 365 LS 371 LS 431 LS 435 LI 350 LI 363 MC 268 PY 106 PY 333

PY 347 RS 102 TH 102 TH 103 TH 243 TH 323 TH 325 TH 358 TH 371 TH 453 TH 454

**คณะรัฐศาสตร์**

PS 103 PS 190 PS 387 PS 456 PS 220

**เปิดสอนกระบวนวิชา EC 424 เพิ่มเติม ภาค 1 ปีการศึกษา 2531**

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา EC 424 เพิ่มเติม จากกระบวนวิชาที่ได้ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2531

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม จากที่ได้ประกาศไว้เดิมเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้คือ

EC 424 FIELD RESEARCH IN INDUSTRIAL 3 CR.  
ECONOMICS ASST. PROF.  
PR EC 322 JARIN,  
S 1330-1520 BPB 206 PRACHAK

สำหรับวันและเวลาสอบไล่ให้เป็นดังนี้ คือ สอบวัน  
อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2531 เวลา 12.30-15.00 น.

**คณะเศรษฐศาสตร์**

EC 213 EC 215 EC 301 EC 305 EC 311 EC 326  
EC 341 EC 342 EC 343 EC 381 EC 394 EC 413  
EC 414 EC 427 EC 434 EC 461 EC 431 EC 188

**ประกาศคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ**

ด้วยวันที่ 20 กันยายน 2531 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล กรมศิลปากรร่วมกับมูลนิธิอภัยภูธรราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ อายุ และระดับการศึกษา แต่งคำประพันธ์เข้าประกวดในหัวข้อเรื่อง "อภัยภูธรราชสุคติ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

คำประพันธ์ที่จะส่งเข้าประกวดนี้จะต้องเป็นโคลงสี่สุภาพ ความยาวประมาณ 50-60 บท ซึ่งจะแต่งโดยบุคคลเดียว หรือรวมเป็นคณะบุคคล และจะส่งเข้าประกวดที่สำนักงานก็ได้ ให้ส่งคำประพันธ์อย่างน้อย 3 สำเนา พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ไปยังผู้อำนวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ อาคารหอสมุดแห่งชาติ ชั้น 2 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2531 ส่วนรางวัลมี 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 เงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงิน 3,000 บาท พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-2310332 และ 2311113











# ข่าวกระบวนวิชา

FR 335

## วรรณคดีโรแมนติกฝรั่งเศส

วัน - เวลา และสถานที่บรรยาย M 15.30-17.20 RTB 101  
 คำว่า วรรณคดีโรแมนติกฝรั่งเศส (รหัสตำรา 24562)  
 เนื้อหา ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีโรแมนติกฝรั่งเศส ปรัชญา และศึกษาวรรณกรรมของนักเขียนที่สำคัญ ๆ รวมทั้งวรรณกรรมที่ผู้เรียนสนใจ  
 การวัดผล ข้อสอบแบบอัตนัย 5 ข้อ

ข้อแนะนำ -เนื่องจากเนื้อหาและขอบเขตของวรรณคดีโรแมนติกฝรั่งเศสกว้างขวางมากกว่าที่จะศึกษาได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาจำกัด นักศึกษาควรต้องอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  
 -การเรียนวรรณคดี ผู้เรียนควรรักการอ่าน และการเรียนวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส ผู้เรียนต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับภาษาที่สมควร หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาขอให้มาพบผู้บรรยายได้ที่ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

รศ. อรุณหวดี พัฒนินบูลย์

FR 357

## บทอ่านทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสและภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว

วัน-เวลา และสถานที่บรรยาย W 09.30-11.20 TBB 209  
 คำว่า เอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วไปและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (รหัสตำรา 2669)

เนื้อหา ศึกษาบทอ่านภาษาฝรั่งเศสในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสโดยทั่วไปและลักษณะสำคัญๆ ของภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรของประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวัฒนธรรม

การวัดผล ข้อสอบแบบเลือกตอบ 50 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ

ข้อแนะนำ -เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในเอกสารที่อ่าน ผู้เรียนควรให้ความสนใจกับสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ สไลด์ ภาพยนตร์

-การฝึกทักษะในด้านการอ่านในระดับนี้ ผู้เรียนควรมีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสไม่ต่ำกว่าระดับวิชา ศศ 202 หากต้องการข้อแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อผู้บรรยายได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

รศ. อรุณหวดี พัฒนินบูลย์

TH 323

## บาลีสันสกฤตในภาษาไทย

คำว่า TH 323

ข้อแนะนำในการเรียน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบคำบาลีสันสกฤตกับภาษาไทย ด้านลักษณะคำ วิธีสร้างคำ ประโยค และการประกอบศัพท์เข้าเป็นบท ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคำบาลีสันสกฤต ด้านระบบเสียง การออกเสียงสระพยัญชนะ ลักษณะการใช้คำและความหมาย ตอนที่ 3 คำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ศึกษาระบบเสียงทั้ง 3 ภาษา การออกเสียงสระ พยัญชนะบาลีสันสกฤตในภาษาไทย การกลายเสียง การกลายความหมาย และการใช้คำบาลีสันสกฤต

ลักษณะข้อสอบ ปรนัย 80 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ

รศ.พัฒน์ เฟื่องผลา

HI 454

## ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยปัจจุบัน

เนื้อหา ศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เน้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังสงคราม นโยบายการต่างประเทศ สนธิสัญญาสันติภาพหลังสงคราม ความล้มเหลวในการเจรจาทางการทูต ปัญหาเศรษฐกิจ สาเหตุและผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น

คำว่า ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยปัจจุบัน เลขรหัส 27439  
 ผู้บรรยาย รศ.ดร.ปราณี ศิริจันทร์พันธ์

เวลาบรรยาย พฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.20 น. LTB 402  
 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ ให้เลือก 4 ข้อ สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2531 เวลา 12.30 - 15.00 น.

รศ.ดร.ปราณี ศิริจันทร์พันธ์

HI 335

## ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

คำว่า ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดย รศ. ประภัสสร บุญประเสริฐ รหัส 25251

เนื้อหา ชาวพื้นเมือง Tasman และ James Cook การบริหรานักโทษ ข้าหลวงฟิลลิป ข้าหลวง Macquane ข้อเสนอของ Bigge การอพยพ พวก squatters พวก Native Bornes การค้นพบทองคำ ผลกระทบของการค้นพบทองคำ ชนชั้นกลางกับอุดมการณ์ equality of opportunity การวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินชีวิตของพวก squatters การเลือกสรรและการปฏิรูปที่ดิน ผลดีและผลเสียของการปฏิรูปที่ดินในรัฐต่างๆ ประวัติความเป็นมาของการรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ อุดมการณ์ของพรรคการเมืองต่างๆ : Conservative Free traders พรรค Liberal Protectionist และพรรคแรงงาน

นโยบาย White Australia นโยบายการจัดการกับกรณีพิพาทโดยใช้อุญแจตุลาการ ออสเตรเลียกับสงครามโลกครั้งที่ 1

วัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย มีประมาณ 8 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ เวลา 2.30 ชั่วโมง

รศ. ประภัสสร บุญประเสริฐ

HI 322

## ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

คำว่า ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย (Economic History of Thailand) รหัส 3025 โดย รศ. ประภัสสร บุญประเสริฐ

เนื้อหา สมัยสุโขทัย -การประกอบอาชีพกสิกรรมและพาณิชย์กรรม นโยบายของผู้ปกครองในการทะนุบำรุงการประกอบอาชีพ หลักการเก็บภาษี และการผลิตเงินตรา

สมัยอยุธยา -ลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดิน สักดินา แรงงานไพร่-ทาส นโยบายของผู้ปกครองในการสนับสนุนการทำนา พิษไร้พิษสวนที่สำคัญ : ทุเรียน มะพร้าว พริกไทย หมากพลู ความสำคัญของสัตว์เลี้ยง : โค กระบือ ช้าง ม้า คุณสมบัติของไม้ ของป่าในเมืองไทย ความสำคัญของพระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าภายใน ความสำคัญของตลาด การค้ากับจีน ระบบผูกขาด นโยบายการค้ากับต่างประเทศ แหล่งรายได้ วิธีการเก็บจังกอบอากร และส่วย การค้าสำเภา

สมัยรัตนโกสินทร์ -ความเปลี่ยนแปลงในระบบไพร่-ทาส การบำรุงการทำนาในสมัยรัชกาลที่ 1-3, 4-6 ความสำคัญของพืชจำพวก อ้อย หมากพลู พริกไทย ยาสูบและฝ้าย การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์สมัยรัชกาลที่ 5 การประมง

สัตว์น้ำ ความสำคัญของป่าสัก การจัดตั้งกรมป่าไม้ การทำเหมืองแร่ดีบุก และการตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา บทบาทพ่อค้าจีน พ่อค้าวัวต่าง การทำสนธิสัญญาทางการค้ากับอังกฤษ ปัญหาภาษีอากร และการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5

วัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย ประมาณ 7-8 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ เวลา 2.30 ชั่วโมง

รศ. ประภัสสร บุญประเสริฐ

HI 451

## ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่

เนื้อหา ศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษตั้งแต่สมัยพระเจ้ายอร์ชที่ 3 จนถึงปัจจุบัน เน้นนโยบายการต่างประเทศ การแสวงหาอาณานิคม ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 และยุคสงครามเย็น

คำว่า ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ เลขรหัส 25631  
 ผู้บรรยาย รศ.ดร.ปราณี ศิริจันทร์พันธ์

เวลาบรรยาย วันพุธ เวลา 09.30 - 11.20 น. เมกพลห้อง 110

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ ให้เลือก 4 ข้อ สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2531 เวลา 09.00 - 11.30 น.

รศ.ดร.ปราณี ศิริจันทร์พันธ์

TH 334

## ประวัติวรรณคดีบาลี

คำว่า TH 334

ข้อแนะนำในการเรียน ตอนที่ 1 ยุคธรรม-วินัย ศึกษาความหมายและประวัติ ตอนที่ 2 ยุคพระไตรปิฎก ศึกษาความหมาย ประวัติ ลักษณะภาษา การสังคายนา การพิมพ์และการแปลพระไตรปิฎก ประเภทพระไตรปิฎก ประเภทวรรณคดีบาลี ตอนที่ 3, 4, 5 เฉพาะข้อ 1, 2, 3 ตอนที่ 3 ยุคอรธกถา ให้ศึกษาอรธกถายุคต้น (บทที่ 6) และอรธกถายุคพระพุทโธสาจารย์ วรรณกรรมบาลีของพระพุทโธสาจารย์ ตอนที่ 4 ฎีกา ศึกษาความหมาย ตอนที่ 5 ประวัติคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ ศึกษาประวัติกลุ่มไวยากรณ์ 3 กลุ่ม และศึกษาบทที่ 13 สรุปขอบเขตและคุณค่าของวรรณคดีบาลี ไม่เรียน ตอนที่ 6

ลักษณะข้อสอบ ปรนัย 100 ข้อ

รศ.พัฒน์ เฟื่องผลา

TH 436

## ชาดกกับวรรณกรรมไทย

คำว่า TH 436

ข้อแนะนำในการเรียน วิชานี้มีอยู่ 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชาดก ให้ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภทของชาดก วิเคราะห์โครงเรื่องและแนวคิดของนิทานชาดก ตอนที่ 2 อิทธิพลของชาดกต่อวรรณกรรมและสังคมไทย ให้ศึกษาอิทธิพลของชาดกในวรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นิทานชาดกมีอิทธิพลต่อนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ การนำชาดกไปใช้ในสังคม (การเทศน์ การแสดงละคร การแสดงหนัง การเขียนภาพ ฯลฯ) และคุณค่าชาดก

ลักษณะข้อสอบ ปรนัย 100 ข้อ

รศ.พัฒน์ เฟื่องผลา





# โทรทัศน์ การศึกษา

## ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์การศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2531 ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2531 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

**วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ LA 203 ครั้งที่ 5  
 - อำนวยการโดย  
 โดย ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์  
 19.00 น. วิชาปฐมวัยทางการศึกษาปัจจุบัน (ED 103) ครั้งที่ 4  
 โดย ผศ.ดร.เกิติติ จงวัฒนาพงศ์

**วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเบื้องต้น (SO 103) ครั้งที่ 5  
 - กลุ่มสังคมและพฤติกรรมชุมชน  
 โดย คณาจารย์ที่สอนวิชา SO 103  
 รายการ 3 นาทีรวมสัมพันธ  
 โดย อธิการบดิน  
 19.00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 (EN 201) ครั้งที่ 5  
 - Unit 4: The Relation of Mathematics to Philosophy  
 โดย รศ.ภก.กิตติ พรหมกิตตเวที, Mr. Roger Welty

**วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชาลักษณะและการใช้ภาษาไทย (PH 101) ครั้งที่ 5  
 - สระ กับ พยางค์สนพ  
 โดย รศ.ดร.นิตยา กาญจนนารวณ  
 19.00 น. วิชาสถิติเบื้องต้น (ST 103) ครั้งที่ 5  
 โดย รศ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์

**วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชารัฐศาสตร์ทั่วไป (PS 103) ครั้งที่ 5  
 - รัฐธรรมนูญ  
 โดย ดร.บรรพต วิริยะ, ดร.สุพล ราชภัฏเสารักษ์  
 19.00 น. วิชาวิทยาสาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 5  
 - สารอินทรีย์ (ต่อ) ผลการสังเคราะห์เคมี  
 โดย รศ.สมรวิดี พักผลงาม

**วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA 111) ครั้งที่ 7  
 โดย รศ.สมชาย สุทธิธาว  
 รายการ 3 นาทีกับวิทยาศาสตร์  
 - เลือดของเขา  
 โดย คณะวิทยาศาสตร์  
 19.00 น. วิชาปฏิบัติและวิจัยธรรมทางการเมือง 1 (PS 190) ครั้งที่ 6  
 - ประยุกต์รัฐ (Practical State) ของเพลโต  
 โดย รศ.สุชม นวลสกุล

**วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (LA 203) ครั้งที่ 6  
 - รูปแบบการปกครองในระบบประธานาธิบดี  
 โดย ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

รายการ 3 นาทีรวมสัมพันธ  
 โดย อธิการบดิน  
 19.00 น. วิชาปฐมวัยทางการศึกษา (ED 103) ครั้งที่ 5  
 โดย ผศ.ดร.เกิติติ จงวัฒนาพงศ์  
**วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2531**  
 18.30 น. วิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเบื้องต้น (SO 103) ครั้งที่ 6  
 - ครอบครัวและศาสนา  
 โดย คณาจารย์ที่สอนวิชา SO 103  
 19.00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 (EN 201) ครั้งที่ 6  
 - Unit 5: American Local Government  
 โดย รศ.ภก.กิตติ พรหมกิตตเวที, Mr. Roger Welty

## ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์การศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2531 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2531 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

**วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2531**  
 05.30-06.00 น. วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น (MA 103) ครั้งที่ 9  
 - สมการเส้นตรงในระนาบ, การดำเนินการทางเมตริกซ์  
 โดย รศ.ดวงกมล รุ่งนงนุช,  
 ผศ.สมพรพร สุคนธา  
 07.00-07.30 น. วิชาหลักสถิติ (ST 203) ครั้งที่ 9  
 - ความน่าจะเป็น (ต่อ)  
 โดย รศ.สุทธิชัย ใจศิริ  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 07.30-08.00 น. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (LA 103) ครั้งที่ 9  
 - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, กฎหมายมหาชน  
 โดย รศ.นงนุช สัจใจบุญ

18.00-18.30 น. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (EC 103) ครั้งที่ 9  
 - ทฤษฎีการกำหนดรายได้  
 โดย ศ.ดร. ชวรมนุญ โสภภักดิ์  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 18.30-19.00 น. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1  
 ด้วยบุคคล (LA 104) ครั้งที่ 9  
 - คนสาบสูญ (ต่อ)  
 โดย รศ.พรชัย สุนทรพันธ์  
 19.00-19.30 น. วิชาจิตวิทยาทั่วไป (PC 103) ครั้งที่ 9  
 - การเรียนรู้  
 โดย รศ.จิตรา วสุวานิช  
 รายการ 3 นาทีกับวิทยาศาสตร์  
 ตอน เทคโนโลยีการแพทย์

23.15-23.45 น. วิชากฎหมายอาญา 1 (LA 121) ครั้งที่ 9  
 - พยานและการหาความผิด  
 โดย รศ.ทองสุข วัลลภพัฒน์พงศ์

**วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2531**  
 05.30-06.00 น. วิชาหลักการบัญชี (AC 101) ครั้งที่ 8  
 - การปรับปรุงรายการ, การปิดบัญชี, การจัดตั้งงบการเงิน  
 โดย รศ.ดวงทิพย์ จันทรา  
 07.00-07.30 น. วิชาอารยธรรมตะวันตก (PH 101) ครั้งที่ 7  
 - ยุคกลางตอนต้น  
 โดย อ.ศก.ศ. พินธุพงษ์  
 07.30-08.00 น. วิชาแคลคูลัส 1 (MA 111) ครั้งที่ 9  
 - ลิมิตข้างเดียวของฟังก์ชัน

โดย รศ.พิชรา วันเพ็ญ  
 18.00-18.30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (EC 111) ครั้งที่ 8  
 - ราคาและปริมาณดุลยภาพ, การเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณดุลยภาพ  
 โดย ผศ.กิม ไชยแสนสุข,  
 รศ.จินตนา พรพิไลพรรณ  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 18.30-19.00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 (EN 101) ครั้งที่ 8  
 - Vocabulary Unit 5, 6  
 โดย ผศ.ม.ร.ช. วิสุทธิกุล,  
 Mr. Roger Welty  
 19.00-19.30 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 8  
 - บทบาทของคณะรัฐมนตรี  
 โดย รศ.สุชม นวลสกุล  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 23.15-23.45 น. วิชาการใช้ห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 3  
 - บัตรรายการหนังสือ (ตอน 1)  
 โดย ผศ.ดร.ทองศรี พรสุวรรณ

**วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2531**  
 05.30-06.00 น. วิชาหลักการบัญชี 1 (AC 101) ครั้งที่ 9  
 - การปรับปรุงรายการ, การปิดบัญชี, การจัดการงบการเงิน (ต่อ)  
 โดย รศ.ดวงทิพย์ จันทรา  
 07.00-07.30 น. วิชาอารยธรรมตะวันตก (PH 101) ครั้งที่ 8  
 - ระบบศักดินาสวามิภักดิ์และแมนเนอร์-อ็ทธิพลของศาสนจักร  
 โดย อ.ศก.ศ. พินธุพงษ์  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 07.30-08.00 น. วิชาแคลคูลัส 1 (MA 111) ครั้งที่ 8  
 - ลิมิตอนันต์, ลิมิตที่อนันต์  
 โดย รศ.พิชรา วันเพ็ญ  
 10.00-10.30 น. รายการห้องสมุดทางอากาศ  
 10.30-11.00 น. รายการคนหลังกล้อง  
 - เก็บภาพจากความมืด  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 11.00-11.30 น. รายการใกล้ตัว  
 - พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ตอน 2)

11.30-12.00 น. รายการพบกับอธิการ  
 12.30-13.00 น. รายการเปิดแฟ้มคดี  
 - การจ่ายยอม  
 โดย รศ.พูนศักดิ์ วรรณพงษ์  
 16.00-16.30 น. วิชาปรัชญาเบื้องต้น (PY 103) ครั้งที่ 6  
 - ญาณวิทยา, ธรรมชาติของความรู้  
 โดย รศ.ชัยวัฒน์ อัครพัฒน์  
 18.00-18.30 น. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (EC 111) ครั้งที่ 9  
 - การควบคุมราคาสินค้า  
 โดย รศ.กิม ไชยแสนสุข,  
 รศ.จินตนา พรพิไลพรรณ

18.30-19.00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 (EN 101) ครั้งที่ 9  
 - Structure บทที่ 21, 22, 29, 31  
 โดย ผศ.น.ภ.จ. นาคีวัชร  
 Mr. Roger Welty  
 19.00-19.30 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 9  
 - รัฐสภา  
 โดย รศ.สุชม นวลสกุล  
 รายการข่าวมหาวิทยาลัย  
 23.15-23.45 น. วิชาการใช้ห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 3



# กิจกรรม นันทศึกษา



**สมุย-พะงันรับน้อง** เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2531 กลุ่มนันทศึกษารามา-เกาะสมุย, เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานรับน้องภายนอก ณ อุทยานแห่งชาติเขาคีรีวง จังหวัดจันทบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมงาน 150 คน ปรากฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานตรงกับคำขวัญของกลุ่มคือ "สร้างสรรค์ พัฒนา สามัคคี"

## จัดงานรับเพื่อนใหม่ 19-21 ส.ค. 2531

ประธานกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งกิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ของกลุ่ม ดังนี้

1. นายทุนศักดิ์ นพขำภญ ประธานกลุ่มรามาช่องกระเจก แจ้งว่า กลุ่มรามาช่องกระเจก จัดงานเลี้ยงมาปฐมนิเทศสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือ เขาคีรีวง จังหวัดจันทบุรี สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ ตรงข้ามโรงอาหาร NB 5
2. นายยุทธนา เกียรติภรณ์ ประธานกลุ่มจริงใจ แจ้งว่า กลุ่มจริงใจ ซึ่งรับสมัครสมาชิกจากทุกภาคและทุกคณะในทุกชั้นปี จัดงานรับเพื่อนใหม่ประจำปี ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ ริมน้ำติดริ้วมหาวิทยาลัย ตรงข้ามห้างเวลาโก้
3. นายวิรัชศักดิ์ หิมสาร ประธานกลุ่มคนไท แจ้งว่า กลุ่มคนไท จัดงานรับขวัญเพื่อนใหม่ภายนอก 31 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ หลังโรงอาหาร NB 5

## จัดงานรับเพื่อนใหม่ 12-14 ส.ค. 2531

ประธานกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งกิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ของกลุ่ม ดังนี้

1. นายนาวิ ชรรณบุญรักษ์ ประธานกลุ่มรามาชองพิสัย แจ้งว่า กลุ่มรามาชองพิสัย จัดงานทัศนศึกษาและรับขวัญเพื่อนใหม่ภายนอก ณ ที่ทำการเซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว กิ่งอำเภอเขาสอยดาว จ.จันทบุรี สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ ตรงข้าม NB 4
2. นายวราวุฒิ กฤษณัมพท ประธานกลุ่มรามากันเกรา แจ้งว่า กลุ่มรามากันเกรา จัดงานรับเพื่อนใหม่ประจำปี ณ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ ตรงข้ามตึกศิลาอาสน์ (SAB)
3. นายพินิจ นีรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มรามาระโนด แจ้งว่า กลุ่มรามาระโนด จัดงานรับเพื่อนใหม่ภายนอก 31 ณ วนอุทยานน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ ข้างตึก 2 สำนักหอสมุดกลาง

## จัดงานรับเพื่อนใหม่ 11-13 ส.ค. 2531

นายจักรพงษ์ เหลือสุข ประธานกลุ่มรามาสุนทร แจ้งว่า กลุ่มรามาสุนทร จัดงานรับเพื่อนใหม่ภายนอก ณ น้ำตกเขาระทิง จังหวัดจันทบุรี และที่หาดกันอ่าว จังหวัดระยอง ค่าสวัสดิการ 79 บาท สนใจติดต่อที่กลุ่มฯ ข้างตึกหอประชุม A.D. 1

**ชมรมถ่ายภาพ อ.ส.ม.ร.** จัดงานรับเพื่อนใหม่ ณ อ.คลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าสวัสดิการคนละ 80 บาท สนใจติดต่อที่ชมรมฯ ห้อง 336 ชั้น 3 ตึกกิจกรรมนักศึกษา

## ชมรมว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายเพื่อนใหม่

**ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม อ.ส.ม.ร.** จัดงานออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทรับเพื่อนใหม่ ที่ อำเภอสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2531 โดยการสร้างสวนสุขภาพให้กับโรงเรียนค่าสวัสดิการคนละ 50 บาท สนใจติดต่อที่ชมรมฯ ชั้น 3 ตึกกิจกรรมนักศึกษา



**เปิดบ้านปาฐก** เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 ชมรมปาฐกถาและตีวาทิ อ.ส.ม.ร. ได้จัดงาน "เปิดบ้านปาฐก" ขึ้นที่ กองวิชาเขตบางนา (รามฯ 2) โดยเชิญ รองศาสตราจารย์สุรุม นวลสกุล ไปพูดในหัวข้อ "พูดอย่างไรให้คนรัก" กิจกรรมนี้ชมรมปาฐกถาและตีวาทิ อ.ส.ม.ร. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ที่รามฯ 2 เพื่อเป็นการ "รับขวัญเพื่อนใหม่" และนำชมรมฯ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ และเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกพูดที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป

## รับสมัครไปฟังประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตลอดเดือนสิงหาคม, กันยายน และตุลาคม

**นายคมกฤษณ์ สร้อยสิงห์** เลขาธิการพรรคพัฒนาปัญญาชน แจ้งว่า ในระหว่างเดือนสิงหาคม จนถึง เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2531 พรรคพัฒนาปัญญาชน จะจัดโครงการนำนักศึกษาไปฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการเรียนรู้และรับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในด้านการพิจารณาญัตติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) ตลอดจนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2532 (1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2532) ในโอกาสที่จะถึงเร็ว ๆ นี้

อนึ่ง พรรคพัฒนาปัญญาชน กำลังรับสมัครสมาชิกพรรค เพื่อขึ้นทะเบียนประวัติสมาชิกพรรคใหม่ทั้งหมด สนใจ ติดต่อ ณ ที่ทำการพรรคฯ หลังตึกงานแพทย์และอนามัย ใกล้ตึกสำนักงานอธิการบดี รามฯ 1 (หัวทวมก)

## สนุกกับภาษาอังกฤษ

ผศ. ระพีณ ทวีชัยเอก  
คณะมนุษยศาสตร์

ลองมารวมสนุกโดยการเติมคำลงในช่องว่างของคำศัพท์ต่อไปนี้และโปรดสังเกตว่าอักษรสีตัวหลังของคำแรกในแถว A จะเหมือนกับอักษรสีตัวของคำหลังในแถว B

A	B
1. อุบัติเหตุ a c c i _ _ _ _	ทันตแพทย์ _ _ _ _ _ t
2. แก้ว c _ _ _	ช่างทำผมสตรี _ _ _ _ _ s e r
3. แก้วน้ำ g _ _ _	บ่วงบาศก์ _ _ _ _ o
4. ฟุตบอล f o o t _ _ _ _	ลูกโป่ง _ _ _ _ _ n
5. เข็มทิศ c o m _ _ _	ผู้โดยสาร _ _ _ _ _ e r
6. ออกแบบ d e _ _ _ _	ลายเซ็น _ _ _ _ _ r e
7. ระบายน้ำ d _ _ _ _	เลื้อยกันฝน _ _ _ _ _ a t
8. สับเอ็ด e l _ _ _ _	เวลาเย็น _ _ _ _ _ g
9. หนังสือเดินทาง p a s s _ _ _ _	รูปถ่ายครึ่งตัว _ _ _ _ _ i t
10. น้ำมันเชื้อเพลิง p e _ _ _ _	รถเข็นใส่ของ _ _ _ _ _ y
11. ต้นไม้ p l _ _ _ _	โคมไฟ, ตะเกียง _ _ _ _ _ r n
12. ประเพณี c u _ _ _ _	หน้าห้อง _ _ _ _ _ c h

## เฉลย

เฉลย	หวังว่าจะจะทำถูกหมดใช่ไหมละ
1. accident	dentist
2. chair	hairdresser
3. glass	lasso
4. football	balloon
5. compass	passenger
6. design	signature
7. drain	raincoat
8. eleven	evening
9. passport	portrait
10. petrol	trolley
11. plant	lamp
12. custom	reception









มอบทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ประจักษ์ จินตประติมุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์ประภาณี อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.ร. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2531



สายสัมพันธ์เพื่อคนตรี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ งานกาชาด ม.ร. ปี 2531 จัดการแสดง "สายสัมพันธ์เพื่อคนตรี" ทหารยศสมทบทุนสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2531 ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 โดยมี นักร้อง กิตติมศักดิ์และนักร้องนักแสดงรับเชิญร่วมรายการมากมาย และได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก



กรรมการบัณฑิตมอบเงิน บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 13 ได้รับจากเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมสิ่งของ เช่น พิกัดนำรูป จำนวน 25 ม้วน แก่คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี คุณปานเลขา วานม่วง, คุณอภิฤฎา เคนนาสิงห์ และคุณบุญชัย ไพโรบลย์นกุลกิจ เป็นผู้มอบแก่ รองศาสตราจารย์อรุณเทวดี พิพัฒน์บุษย์ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531

ลงทะเบียนสอบข้อสอบ ต่อจากหน้า 1  
และบอร์ดหน้า สวป. ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และจะเริ่มแจก ม.ร. 30 สอบซ่อมแก่นักศึกษาตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ซึ่ง "ข่าวรวมข่าวพิเศษ" ฉบับนี้ก็ได้ลงรายละเอียด ม.ร. 30 สอบซ่อม ในหน้า 6 และ 7 แล้ว

รางวัลกาชาด ม.ร. ต่อจากหน้า 1  
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ ชานีรัตน์ กล่าวในตอนท้ายว่า รางวัลสภากาชาด ม.ร. ในปีนี้มีจำนวนมากถึง 1,148 รางวัล รวมมูลค่า 894,100 บาท รางวัลที่ 1 คือ รถยนต์ มูลค่ากว่า 400,000 บาท สำหรับผู้โชคดีถูกรางวัลสภากาชาด ม.ร. ให้นำสลากไปแสดงเพื่อขอรับรางวัลได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาที่จะมีสิทธิลงทะเบียนสอบซ่อมในครั้งนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2530 หรือภาคฤดูร้อน 1, 2/2530 รวมทั้งนักศึกษาใหม่ (รหัส 31) วิชาที่ 1 ซึ่งลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 2/2530 แล้ว ส่วนวิชาที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมต้องเป็นวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในภาคดังกล่าว และสอบไม่ผ่านหรือขาดสอบเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการสอบซ่อม โดยขอให้นักศึกษา นำใบเสร็จรับเงินสิสมหุภาคที่ประสงค์จะสอบซ่อมหรือใบแสดงเกรดมาเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ อนุญาตให้ลงทะเบียนสอบซ่อมได้โดยไม่จำกัดหน่วยกิต แต่ นักศึกษาควรดูวันเวลาสอบของแต่ละวิชาก่อน เพื่อป้องกันวันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน ยกเว้นกรณีผู้ขอจบในภาค 2/2530 หรือภาคฤดูร้อน 1 หรือ 2/2530 ซึ่งสอบซ้ำซ้อนได้โดยให้ยื่นคำร้องที่คณะในวันลงทะเบียนสอบซ่อม "นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วสอบผ่านและจบการศึกษาในภาคสอบซ่อมให้ถือว่าจบการศึกษาในภาค 2/2530 หรือภาคฤดูร้อน 1 หรือ 2/2530 แล้วแต่กรณี"

ผู้อำนวยการ สวป. กล่าวต่อไปว่า ขอให้นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ด้วยความรอบคอบก่อนลงทะเบียนสอบซ่อม เพราะเมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมในวิชาที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน แม้จะเข้าสอบก็จะมีผลสอบให้

### จาก..บรรณารักษ์

การเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สิ่งที่มีศึกษาพบอยู่เสมอมักจะเป็นอักษรย่อ เช่น ตึกเรียนต่างๆ มักใช้คำย่อว่า EPB, KLB, KMB, NB ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มต่างๆ เป็นคำย่อ เช่น ม.ร. 18 ม.ร. 24 ม.ร. 30 ม.ร. 34 เป็นต้น อักษรย่อหรือคำย่อดังกล่าว ตอนเช้าเป็นนักศึกษาใหม่ก็ยิ่งสับสน แต่พอผ่านไปก็เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจไปเอง ซึ่งในขณะนี้นักศึกษาใหม่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว ในขณะที่นักศึกษาเก่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา วันนี้จะมาขอพูดถึงเรื่อง ม.ร. 30 ซึ่งอาจารย์ได้รับคำถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอว่า ม.ร. 30 คืออะไร

ม.ร. 30 เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตารางบรรยายกระบวนวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนการกำหนดวันและเวลาสอบไล่ในกระบวนวิชาต่างๆ ด้วย เพื่อให้ นักศึกษาสามารถกำหนดแบบการเรียนและการสอบได้ล่วงหน้า ถ้าจะพูดง่าย ๆ เปรียบเทียบกับสมัยเป็นนักเรียน ม.ร. 30 ก็เปรียบคล้าย ๆ กับตารางสอบ นั่นเอง แต่ในสมัยเป็นนักเรียนนั้นรู้เฉพาะวันเวลาเรียนในแต่ละวิชาเท่านั้น ไม่ทราบตารางสอบล่วงหน้า แต่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเราสามารถทราบวันและเวลาสอบล่วงหน้าได้จาก ม.ร. 30

ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2531 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนสอบซ่อม ประจำภาค 2/2530, ภาคฤดูร้อน 1 และ 2/2530 ดังนั้นจึงใคร่ขอให้นักศึกษา (โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่) ได้อ่านและทำความเข้าใจกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ได้แนะนำไว้ใน ม.ร. 30 ด้วย เพื่อจะปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้ นักศึกษาเสียผลประโยชน์โดยไม่จำเป็น

"เสียเวลาอ่าน ม.ร. 30 สักนิด ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่มี"

จินตนา พรทีไทรทอง



วาลีกรที่ 31 ศาสตราจารย์ ดร. ขรรณบุญ ไสภรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วาลีกรที่ 31 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 งานนี้จัดโดยคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2531 เพื่อเทอดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เปลื้องเทียน  
ให้แสง  
รวมคำแห่ง  
ให้ทาง

  
งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 3180900  
  
(น.เศรษฐ นงนุช)  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โบราณกรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝาก  
เป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 17/2528  
ปกจ. คลองจัน